

Triệu Phong, ngày 05 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI)

Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ huyện và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước: Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2022), 50 năm Ngày giải phóng huyện Triệu Phong (29/4/1972 - 29/4/2022) và các sự kiện quan trọng khác...

Trên cơ sở chủ đề của huyện xác định "**Trách nhiệm, kỷ cương, thích ứng an toàn, tăng tốc về đích nông thôn mới**"; với vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình trong đoàn kết, tập hợp, động viên các tầng lớp Nhân dân, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, tích cực tham gia, hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, dự án, đề án phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã động viên các tầng lớp Nhân dân luôn đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp, nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của huyện nhà vẫn đang đối mặt với những khó khăn, thách thức do những biến động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước tác động lớn đến kinh tế, xã hội. Dịch bệnh Covid-19 những tháng đầu năm vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều biến thể mới đã làm ảnh hưởng và để lại hậu quả không nhỏ cho việc phát triển, phục hồi kinh tế. Tại kỳ họp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 với một số nội dung cụ thể sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Công tác tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức triển khai ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2022 và kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tích cực tuyên truyền và tham gia hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2022); chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Triệu Phong (29/4/1972-29/4/2022) và tuyên truyền các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. MTTQ các cấp tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như: Phát động xây dựng các mô hình tự quản; hỗ trợ và tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở; phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn Ecopark, BQLDA đầu tư & xây dựng huyện tổ chức Khánh thành công trình Trường Mầm non Triệu Thành...

Tiếp tục thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về *"Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam"*, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với Trung tâm VH-TDTT huyện xây dựng các phóng sự chuyên mục, đưa tin tuyên truyền về thực hiện tốt cuộc vận động *"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới"*; duy trì đăng tải tuyên truyền kịp thời các hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể cấp tỉnh, Trang thông tin điện tử của huyện.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

Công tác tôn giáo được MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng cùng cấp quan tâm thực hiện. Duy trì tốt mối quan hệ với các tôn giáo, thường xuyên thăm hỏi động viên các chức sắc, chức việc các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán và các lễ trọng của các tôn giáo. Quan tâm thăm hỏi và tặng quà cho bà con giáo dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Vận động các chức sắc, chức việc tôn giáo cùng đồng hành với Mặt trận để tuyên truyền vận động Nhân dân và các tín đồ sùng *"Tốt đời đẹp đạo"*, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham mưu cho Cấp ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức *"Gặp mặt đại biểu các tôn giáo nhân dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc"*, kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).

2. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội

2.1. Hoạt động giám sát

Thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội theo theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của MTTQ các cấp, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động đăng ký nội dung chuyên đề, xây dựng Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội

năm 2022 của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trình Thường trực Huyện ủy phê duyệt; đồng thời, hướng dẫn cấp cơ sở tập trung giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND các cấp, Kế hoạch, Kết luận của Huyện ủy về thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trong năm, đã triển khai giám sát việc thực hiện Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị về Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại UBND xã Triệu Lăng. Giám sát về việc Ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tại Đảng ủy xã Triệu Thành. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia các Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Liên đoàn lao động huyện, Hội LH Phụ nữ huyện; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện giám sát các chuyên đề về việc tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự, án treo tại nhà tạm giữ Công an huyện và UBND các xã, thị trấn.

2.2. Hoạt động phản biện xã hội

Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; triển khai lấy ý kiến của cử tri về tình hình phòng, chống dịch Covid-19; tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và công tác cán bộ, cải cách hành chính...; đã tham gia đóng góp 11 văn bản, đề án trên các lĩnh vực đánh giá kết quả thực hiện cũng như mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới của tỉnh, huyện¹.

3. Thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với chính quyền cùng cấp

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn để thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo quy định của pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri; thực hiện nghiêm túc việc thông báo công khai trên phương tiện thông tin của huyện, của xã, thị trấn về nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tiếp xúc; chuẩn bị tốt nội dung, thành phần tham gia, giải đáp kịp thời một số ý kiến, kiến nghị của Nhân dân liên quan thẩm quyền cấp huyện và cấp xã ngay tại các cuộc tiếp xúc.

¹ Tham gia ý kiến như: Đề án “Hỗ trợ xây dựng, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Triệu Phong giai đoạn 2022-2026”; dự thảo Đề án “Chuyển đổi số huyện Triệu Phong đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và dự thảo Đề án “Hỗ trợ thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động”; dự thảo “Kế hoạch hành động Chương trình dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030”; dự thảo “Quyết định ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025”; dự thảo “Đề án vận động nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2022-2026” của tỉnh; dự thảo “Đề án hỗ trợ phát triển một số mô hình cây trồng, con nuôi trên địa bàn huyện”; dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCD thực hiện chính sách BHYT, BHXH”. tham gia góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg về “Tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn huyện”; dự thảo “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2022-2030”.

Trước mỗi kỳ họp HĐND tỉnh và huyện, MTTQ các cấp trong huyện phối hợp với Thường trực HĐND huyện khẩn trương tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, tổng hợp hoạt động giám sát đối với các vấn đề cử tri, Nhân dân đã kiến nghị tại các kỳ họp trước gửi về HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và gửi các ban ngành liên quan để giải quyết. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như các nội dung ý kiến đã được các cơ quan chức năng giải quyết để báo cáo trước kỳ họp HĐND và trước Nhân dân tại các buổi tiếp xúc cử tri.

Trong năm 2022, đã tổ chức 16 cuộc tiếp xúc với cử tri tại các xã, thị trấn; trong đó có 03 điểm tiếp xúc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị², 14 điểm tiếp xúc với Đại biểu HĐND tỉnh, huyện³. Qua các đợt tiếp xúc, có 785 lượt người tham dự và hơn 140 lượt ý kiến phát biểu, kiến nghị, đề xuất tâm tư nguyện vọng của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổng hợp đầy đủ và gửi đến các cấp liên quan.

4. Tham gia thực hiện Quy chế dân chủ; chỉ đạo thực hiện công tác Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở cấp xã

MTTQ các cấp chủ động, tích cực và thường xuyên tham gia các cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng với người dân về những vấn đề cấp bách, nổi cộm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở để Nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. Chủ động hướng dẫn Mặt trận các cấp theo dõi, đôn đốc, kiện toàn và nắm tình hình hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ; quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng đúng mục đích về kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng từ mức 5 triệu đồng lên mức 10 triệu đồng theo quy định tại Điều 90, Nghị định 29/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 của Chính phủ. Các Ban luôn được quan tâm kiện toàn đảm bảo chất lượng. Đến nay, cơ bản đã hoạt động có nề nếp và đi vào chiều sâu. Toàn huyện có 18 Ban TTND với 192 thành viên; thành lập 80 Ban GSĐTCCĐ với 396 thành viên; các thành viên trong Ban được phân công nhiệm vụ cụ thể về công việc theo kế hoạch đề ra. Hoạt động của Ban TTND chủ yếu là giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nguồn kinh phí do ngân sách cấp, các nguồn tài chính do Nhân dân đóng góp và các nguồn tài chính khác; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức và Nhân dân; giám sát việc bình xét hộ nghèo, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Ban GSĐTCCĐ đã tích cực giám sát chất lượng, tiến độ thi công các công trình, dự án được triển khai xây dựng ở địa phương.... Năm 2022, Ban TTND đã kiểm tra, giám sát được 41 vụ việc⁴; Ban GSĐTCCĐ đã giám sát 80 công trình, dự án triển khai xây dựng trên địa bàn huyện.

² Tiếp xúc cử tri với Quốc Hội: Triệu Vân, Triệu Trạch, Triệu Độ.

³ Tiếp xúc cử tri ĐB HĐND tỉnh, huyện: Triệu Phước, Triệu Độ, Triệu Vân, Triệu Thượng, Triệu Giang, Triệu Thành, Triệu Sơn, Triệu Ái, Triệu Tài, Triệu Long, Triệu Hòa, Triệu Thuận, Triệu An.

⁴ Thực hiện Nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của HĐND; giám sát thu chi các khoản do phụ huynh, học sinh đóng góp tại các trường học; giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

5. Về Tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã được MTTQ các cấp quan tâm thực hiện, chủ động tiếp công dân theo định kỳ tại trụ sở Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện theo đúng nội dung hướng dẫn tại Thông tri số 36/TT - MTTW - BTT ngày 06/5/2019 của UBTWMTTQVN; phối hợp với chính quyền các cấp tiếp nhận, xử lý, chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Công tác hòa giải ở cơ sở luôn được chú trọng, thường xuyên kiện toàn các tổ hòa giải bảo đảm đúng quy định, chất lượng hòa giải được nâng lên, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hình thành trong mỗi cá nhân ý thức “*Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật*”. Toàn huyện có 179 tổ hòa giải và 1.002 hòa giải viên, phần lớn các thành viên hoạt động tích cực; trong năm đã hòa giải thành công 50 vụ việc, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, đoàn kết trong nội bộ Nhân dân.

6. Kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua

MTTQ các cấp trong huyện phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng thực hiện các nội dung của cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” gắn với các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục duy trì các mô hình đã phát động như “*Bảo vệ môi trường kết hợp ứng phó với biến đổi khí hậu*”; mô hình “*Giáo xứ chung sức xây dựng nông thôn mới*”, mô hình “*Giáo xứ đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới*”...

Trong năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành kế hoạch phát động xây dựng và thực hiện phong trào “*Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang*”, chỉ đạo điểm ở hai xã Triệu Sơn và Triệu Long. Đến nay có 22 khu dân cư của 16 xã, thị trấn đã tổ chức phát động xây dựng và thực hiện phong trào này⁵. Hưởng ứng thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, Kế hoạch của UBND huyện về phân đầu xây dựng huyện Triệu Phong đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023, các xã còn lại về đích nông thôn mới năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn 04 xã tổ chức phát động “*Chỉnh trang nông thôn mới*”⁶, 07 khu dân cư của 07 xã phát động xây dựng “*Khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu*”⁷ và nhiều hoạt động khác nhân dịp chào mừng kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2022); kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Triệu Phong (29/4/1972-29/4/2022) và kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022).

Công tác vận động Quỹ “*Vì người nghèo*” tiếp tục được chú trọng và triển khai thực hiện có hiệu quả. Năm 2022, Quỹ “*Vì người nghèo*” cấp huyện đã huy

⁵ Triệu An và Triệu Thượng chưa phát động.

⁶ Triệu Lăng, Triệu Vân, Triệu An phát động cấp xã; Triệu Ái phát động ở khu dân cư Hà Xá.

⁷ Triệu Ái, Triệu Giang, Triệu Sơn, Triệu Độ, Triệu Thuận, Triệu Hòa, Triệu Trung.

động được hơn 4.134 triệu đồng⁸. Trong năm, đã tiếp nhận các nguồn kinh phí hỗ trợ trao tặng 4.632 suất quà cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện⁹, trị giá 1.647 triệu đồng. Quỹ “*Vì người nghèo*” huyện hỗ trợ 06 mô hình phát triển kinh tế cho hộ nghèo, cận nghèo, trị giá 90 triệu đồng¹⁰; hỗ trợ xây mới 19 nhà Đại đoàn kết trị giá 1.060 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa 03 nhà trị giá 90 triệu đồng.

Hoạt động Cứu trợ trên địa bàn huyện được Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên quan tâm, tập trung thực hiện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống khi có sự cố thiên tai xảy ra. Quỹ Cứu trợ cấp huyện đã vận động được 510 triệu đồng; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 1.516 triệu đồng; đã phân bổ hỗ trợ xây dựng 20 nhà Đại đoàn kết, trị giá 1.000 triệu đồng¹¹; hỗ trợ cho các cơ quan đơn vị tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 số tiền 205 triệu đồng.

Nhìn chung, mặc dù kinh tế, xã hội của huyện nhà còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp hiệu quả của các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên, sự đồng tình, hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 đã đạt được những kết quả tích cực; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai với nhiều nội dung, cách làm mới, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, đi vào chiều sâu, góp phần cùng với huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã nắm bắt tình hình dư luận Nhân dân, tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến các kỳ họp theo luật định. Tại kỳ họp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kiến nghị, đề xuất một số vấn đề như sau:

1. Huyện Triệu Phong đang phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2023, tuy nhiên đến nay các xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới khi rà soát các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022 – 2025 đều có từ 3 đến 5 tiêu chí chưa đạt. Mặt khác để góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới thì bộ mặt thành thị, nông thôn trên địa bàn huyện cần có sự khởi sắc đáng kể. Môi trường phải thật sự sáng, xanh, sạch, đẹp; đường làng ngõ xóm phải được mở rộng, khang trang; cơ sở hạ tầng phải được xây dựng từng bước hoàn thiện... Vì vậy, ngoài sự hỗ trợ một phần kinh phí của Nhà nước thì đòi hỏi phải có sự đóng góp lớn từ nội lực của Nhân dân bằng tiền của, đất đai và công sức. Vì vậy, kính đề nghị Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác chỉ đạo,

⁸ Trong đó các tổ chức cá nhân hỗ trợ trao quà và các hoạt động Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Triệu Phong là 1.150 triệu đồng, Hội Tennis Triệu Phong Yêu Thương tại Thành Phố HCM 846 triệu đồng, vận động trên địa bàn huyện 338 triệu đồng; cấp xã đã huy động gần 1.800 triệu đồng

⁹ Cấp huyện 1.337 suất, cấp xã 3.295 suất

¹⁰ Triệu Thuận, Triệu Đại, Triệu Thành, Triệu Tài, Triệu Ái, Triệu Thượng

¹¹ Mỗi nhà trị giá 60 triệu đồng; trong đó, Quỹ Cứu trợ tình hỗ trợ 50 triệu đồng, Quỹ “*Vì người nghèo*” hỗ trợ 10 triệu đồng.

động viên, tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phát huy dân chủ để huy động một cách có hiệu quả nội lực trong Nhân dân phù hợp với khả năng, điều kiện của người dân phục vụ cho việc xây dựng xã Nông thôn mới và huyện Nông thôn mới đạt được hiệu quả tích cực.

2. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo khảo sát và đề nghị UBND tỉnh cho bổ sung hộ nghèo, cận nghèo vào “*Đề án huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2026*” để thuận lợi trong việc vận động, tiếp nhận các nguồn kinh phí và xét hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo đang khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.

3. Hiện nay nhiều cử tri phản ánh việc giải quyết các thủ tục về đất đai cho Nhân dân như tách thửa, đo vẽ lập hồ sơ địa chính, cấp đổi, cấp mới Giấy CNQSD đất...nhiều trường hợp làm rất chậm gây phiền hà cho Nhân dân. Vì vậy, kính đề nghị HĐND huyện tăng cường công tác giám sát, UBND huyện và các cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo để việc giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai cho Nhân dân được nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Trên đây là Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nơi nhận:

- BTT UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện; Ban Dân vận Huyện ủy;
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Các tổ chức CT-XH huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa VI;
- Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn;
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Trần Việt Dũng